



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดการประเมิน  
สมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ไว้ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร
นายสุรเชษฐ์ ศศิพงษ์ไพโรจน์	เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง

กรณีผู้สมัครรายใดที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ อาจอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิประกาศนี้

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสทช.

๒. กำหนดการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เข้ารับการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น ห้องประชุม ๑๐๔๑ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ โดยให้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรบุคคล ณ สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ก่อนเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ